



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งระดับควบ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคมอบหมาย ได้ดำเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคกำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงให้ข้าราชการผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๑ ราย ได้แก่

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล	สำนัก/กอง
นางสาววรรณรัตน์ อุฬารวิริยากุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี


โดยให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่กรมควบคุมโรคประกาศผลการประเมินบุคคล ดังรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินบุคคล ชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวคิดที่จะต้องส่งเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องและสัดส่วนในการจัดทำผลงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดิเรก ชำแปง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งระดับควบ

ผู้ผ่านการประเมินบุคคล	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน	
	ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประเมิน	ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
<p>นางสาววรรณรัตน์ อุฬารวิริยากุล</p> <p>ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๓๙</p> <p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี</p> <p>เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม</p> <div style="text-align: center;">  <p>เค้าโครงเรื่องผลงานที่จะขอประเมิน https://shorturl-ddc.moph.go.th/92EHu</p> </div>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u></p> <p>- การศึกษาการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อมาลาเรียเพื่อจำแนกชนิดด้วยวิธี Real-time PCR ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗</p> <p><u>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%)</u></p> <p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p><u>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)</u></p> <p>๑. นางสาวสรียา ยังพึ้ง ร้อยละ ๒๐</p>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u></p> <p>- พัฒนาฐานข้อมูลและรายงานการใช้เครื่องตรวจ G6PD เชิงปริมาณ (Biosensor) ในผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย ชนิดไวแวกซ์ ในเขตสุขภาพที่ ๕</p>